

# Xúc động chương trình nghệ thuật: Vì những mùa trăng an bình

11:32 23/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 22/9, chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 3 với chủ đề “vì những mùa trăng an bình” được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, phát thanh FM96, app Hanoi On và các nền tảng số của Đài PT và TH Hà Nội.**



*Chương trình nghệ thuật với chủ đề " vì những mùa trăng an bình"*

Mở đầu chương trình, khán giả được đắm mình trong sự lãng mạn, dịu dàng mà ca khúc Nguyệt Ca đem lại. Chương trình bày tỏ sự đồng cảm, tinh thần tương thân tương ái đối với những đồng bào gặp khó khăn vì bão lũ thông qua những ca khúc: Lũ đêm, Nủ ơi, Bão...

Thông qua phần trình bày của các giọng ca: Đông Hùng, Nam Tước, Y Garia Enuol cùng dàn nhạc Dòng thời gian, vũ đoàn Hà Nội trẻ, khán giả có thể cảm nhận rõ nét sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, nỗi đau và sự bất lực của những phận người nơi bão lũ tàn phá.

Đặc biệt, trong chương trình xuất hiện ca khúc “Nủ ơi” là sáng tác của nghệ sĩ “doanh ca” Nam

Tước phổ thơ Lưu Trọng Văn. Tác phẩm tái hiện nỗi xót xa, đau đớn của những người ở lại khi chứng kiến 9 em bé tử vong vì trận sạt lở kinh hoàng tại làng Nủ, Lào Cai vừa qua. Không ít khán giả đã rơi nước mắt vì những ca từ da diết, đầy cảm xúc mà Nam Tước gửi gắm trong Nủ ơi.

Nam Tước cho biết, những xót xa đau đớn mà anh thể hiện trong ca khúc được góp nhặt từ chính trải nghiệm của anh khi chứng kiến cảnh đồng bào oằn mình trong đợt bão lũ vừa qua. Sau những ca khúc mang đầy cảm xúc dữ dội, day dứt về bão lũ, chương trình đem đến cho khán giả những xúc cảm nhẹ nhàng, trong trẻo về ký ức những đêm trăng thanh bình thời thơ ấu. Qua những ca khúc bắt hủ về ánh trăng như: Trăng sáng quê tôi, Biết đâu nguồn cội, Thằng Cuội, Lệ đá, Ca dao em và tôi, Trăng rơi bên hồ... khán giả tìm lại được sự tươi vui, niềm hy vọng và sự thiết tha với cuộc sống bình dị, yên bình.



*Ca sĩ Đông Hùng biểu diễn trong chương trình*

Thông qua kết cấu chặt chẽ, lớp lang của chương trình, Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 3 đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, khơi dậy trong lòng mỗi người ký ức đẹp về những mùa trăng thanh bình, lãng mạn mà không quên nhắc nhở tới sự cảm thông, nghĩa đồng bào trong những giai đoạn khó khăn, khắc nghiệt.

Những người làm chương trình và tập thể nghệ sĩ mong muốn dùng nghệ thuật âm nhạc là nhịp cầu giao cảm kết nối để muôn triệu trái tim cùng chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Các nghệ sĩ tham gia chương trình “Vì những mùa trăng an bình” rất xúc động, ca sĩ Bảo Yến, Nam Tước, Y Garia cùng nhiều nghệ sĩ đã gửi gắm quỹ thiện nguyện của Đài PT và TH Hà Nội ngay trên sân khấu.

Cũng thông qua chương trình, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát tâm ủng hộ tiền mặt và hiện vật phù hợp để hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Cụ thể, chương trình đã thu về hơn 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật, nhân lực để hỗ trợ đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua.

Toàn bộ số tiền nhận được từ việc quyên góp trong chương trình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương trực tiếp triển khai xây dựng điểm học tập cộng đồng an toàn cho trẻ em ở những địa điểm như Làng Nữ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và một số điểm bị sạt lở và lũ lụt khác của các tỉnh miền núi và trung du, cũng như triển khai hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho bà con các vùng chịu ảnh hưởng của bão lụt.

Việc thực hiện hỗ trợ bà con vùng lũ được tiến hành một cách minh bạch và có trách nhiệm, theo phương châm đáp ứng đúng nhu cầu cần hỗ trợ, đúng nơi cần được hỗ trợ và đúng lúc cần được hỗ trợ.

**Ngô Khiêm**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vi-nhung-mua-trang-an-binh>